

“ม.แม่ฟ้าหลวง” เปิด “สถาบันชา” รวบรวมบ้านวิจัยแห่งแรกในไทย

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านที่ปลูกชา คัด 3 ปีข้างหน้าเปิดสถาบันชา เป็นแหล่งรวบรวมความรู้-วิจัยด้านชาแห่งแรกในไทย พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านชาในเดือนหน้า นำผู้รู้จากทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูล

ดร.พนม วิทยายอง รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงการเปิดสถาบันชาว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเปิดสถาบันชาซึ่งจะเป็นสถาบันชาแห่งแรกในไทย ภายใน 3 ปีจากนี้ไป เนื่องจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเห็นว่าการมีการศึกษาเรื่องของพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเชียงรายมีการปลูกชามากที่สุดในประเทศไทย แต่ที่ผ่านมามีสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน

ดังนั้น อาจารย์จากสำนักต่างๆ จึงเกิดความคิดที่จะมาร่วมกันตั้งสถาบันชา โดยขณะนี้ขั้นตอนการทำงานวิจัยอยู่ใน

ช่วงของการเก็บข้อมูลมาทำวิจัยเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ชา ซึ่งมีทั้งการนำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศ และในประเทศ การคิดรูปแบบของชา แหล่งจำหน่าย และการไปทำความรู้จักกับผู้ปลูกชา

หลังจากนั้น ก็จะมีการทำวิจัยต่อเนื่องโดยจะขอเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ดี มฟล.ไม่ได้มีนโยบายที่จะวิจัย และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายออกมาจำหน่ายแข่งกับชาวบ้าน แต่ต้องการนำความรู้ไปสอนชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมามีคนไทยยังขาดความรู้ด้านนี้จำนวนมาก

ส่วนการหารายได้จากชาของสถาบัน



ดร.พนม วิทยายอง

อาจจะเป็นเรื่องของการสกัดสารจากชา แล้วนำไปผลิตเป็นอาหาร ยา ฯลฯ มากกว่าการนำชาดิบหรือชาแห้งมาขายแข่งกับชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม จังหวัดต้องมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ชาเป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างเวลาเลี้ยงรับรองแขกบ้าน

แขกเมืองหรือจัดงานประชุมควรเสิร์ฟชา
แทนกาแฟเพื่อสร้างความรู้จัก

โดยสถาบันฯแห่งนี้จะใช้งบประมาณ
ในการทำวิจัยจากงบของมฟล. และส่วนที่
เหลือจะใช้การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ
เงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่วนการ
ลงทุนเรื่องของห้องแล็บและอุปกรณ์จะใช้
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ส่วนแปลงเพาะ
พันธุ์ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บุญรอด
และศูนย์พันธุ์ไปโอเทคที่เอื้อเพื่อสถานที่
ให้ปลูกถึง 12 ไร่

นอกจากนี้ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน
2551 มฟล. จะจัดสัมมนาการประชุม
นานาชาติเกี่ยวกับชาขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย
โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ประเทศ
เช่น จีน อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น มาให้
ความรู้เกี่ยวกับกลไกการผลิตชา การวิจัย
การปลูกชาจากหลากหลายประเทศให้นัก
วิจัยของไทยได้ฟัง โดยไม่ใช่แต่นักวิจัยที่
อยู่เชียงรายเท่านั้น เพื่อให้เห็นเทรนด์ชา
ของโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชาปัจจุบันวิจัย
ไปถึงจุดใดแล้ว และตลาดของชาต้องการ
สินค้าประเภทใดเพื่อทำสินค้าให้ถูกกับ
ความต้องการของตลาด ●